



# Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư

Trường Chính trị tỉnh Thái Bình được thành lập từ năm 1957. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã khẳng định được vị thế, vai trò trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Phát huy truyền thống "Đon vị anh hùng thời kỳ đổi mới", trong thời gian tới, nhà trường quyết tâm phấn đấu trở thành trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Bình, nhà trường đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy, tổ chức, bảo đảm theo quy định chung. Được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhà trường đã duy trì được quy mô, nền nếp, kỷ cương trong đào tạo; triển khai được cơ bản các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động của nhà trường cũng còn những hạn chế ảnh hưởng nhất định đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh nhà.



Trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

Ảnh: ANH ĐÀO

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, các kế hoạch, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về trường chính trị chuẩn, kết luận của đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và công tác xây dựng, thực hiện đề án trường chính trị tỉnh đạt chuẩn, nhà trường đã tiến hành khảo sát, thống kê, phân tích, đánh giá thực trạng và triển khai các bước xây dựng đề án Trường Chính trị tỉnh Thái Bình

đạt chuẩn báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt. Đối chiếu với các tiêu chí về trường chính trị chuẩn mức 1, căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy đã phê duyệt đề xuất xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đạt chuẩn mức 1 vào quý IV năm 2024. Để đạt được mục tiêu này, trong 3 năm tới nhà trường phải tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện bổ sung một số tiêu chí còn thiếu, bao gồm: - Đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho 12 giảng viên (trong đó có 8 giảng viên đủ điều kiện học chương trình hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị);

bồi dưỡng kiến thức kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 25 giảng viên; đề nghị xét nâng ngạch lên giảng viên chính cho ít nhất 6 cán bộ lãnh đạo khoa, phòng và giảng viên. - Trong hoạt động đào tạo, nhà trường tiếp tục duy trì quy mô đào tạo trung cấp lý luận chính trị như hiện nay, trong đó cần mở ít nhất 10 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung; tổ chức đầy đủ các loại hình bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quy định. - Về công tác nghiên cứu

khoa học, tổng kết thực tiễn, nhà trường cần đề xuất và thực hiện thành công 2 đề tài khoa học cấp tỉnh; tổ chức 9 hội thảo khoa học cấp tỉnh; xuất bản 5 sách chuyên khảo hoặc kỷ yếu hội thảo và xuất bản 12 số bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn. - Về cơ sở vật chất, nhà trường đã có đủ số lượng phòng học, phòng làm việc, phòng họp, các phòng chức năng, phòng khách, thư viện, hội trường, nhà ăn, ký túc xá, khuôn viên cây xanh trên khuôn viên có diện tích 19.000m<sup>2</sup>. Tuy nhiên, chất lượng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy, học và công tác chuyên môn còn hạn

chế. Một số hạng mục như: nhà đa năng, phòng hội thảo, phòng họp trực tuyến chưa đạt tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra, nhà trường phải tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình công tác cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh xây dựng văn hóa, tác phong người cán bộ, giảng viên, học viên Trường Đảng. Trên cơ sở xem xét các nguồn lực của nhà trường, của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đã đề xuất và được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt thời hạn hoàn thành xây dựng

trường chính trị đạt chuẩn mức 2 vào quý IV năm 2028. Để đạt được mục tiêu trên, một mặt nhà trường phải triển khai thật nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 trong quý IV năm 2024; nâng cao số lượng, chất lượng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo tiêu chí của trường chuẩn mức 2; mặt khác, nhà trường cần quan tâm đào tạo bổ sung thêm ít nhất 7 giảng viên có trình độ tiến sĩ (bao gồm các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng và giảng viên); hoàn tất các điều kiện và đề xuất thăng hạng lên giảng viên chính, giảng viên cao cấp cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên bảo đảm tỷ lệ theo quy định. Về cơ sở vật chất, cần thực hiện quy hoạch lại tổng thể nhà trường; tháo dỡ một số hạng mục cơ sở vật chất đã cũ, hỏng, hết thời gian khấu hao và không còn phù hợp với quy hoạch mới; tiến hành đầu tư, xây dựng mới tòa nhà chức năng tổng hợp bao gồm: khu làm việc của Ban Giám hiệu, các khoa, phòng, các phòng học, phòng họp, phòng chức năng, nghiệp vụ; xây dựng mới căng tin, nhà đa năng và nâng cấp các hạng mục cơ sở vật chất đang có theo yêu cầu của trường chính trị chuẩn mức 2. Với năng lực, thực trạng hiện nay, việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024 và chuẩn mức 2 vào năm 2028 là một nhiệm vụ hết sức khó khăn vì khối lượng công việc lớn, yêu cầu về chất lượng ngày càng cao, trong khi một bộ phận giảng viên phải tiếp tục đi học để hoàn thiện các tiêu chí về trình độ, chuyên môn, lý luận chính trị. Do vậy, nhiệm vụ xây dựng trường chính trị đạt chuẩn đòi hỏi tập thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường phải thật sự đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết và có quyết tâm chính trị rất cao; Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ chủ chốt phải đổi mới về tư duy, phương pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; nhà trường phải động viên, tập trung và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, mà trước hết là nguồn lực từ đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường và nguồn kinh phí ngân sách các cấp. Để xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đạt chuẩn

đúng thời hạn, nhà trường mong muốn nhận được sự chung tay góp sức, tạo điều kiện từ các cấp, các ngành, trong đó Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên nhà trường được đào tạo, hoàn chỉnh trình độ cao cấp lý luận chính trị; tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đào tạo giảng viên lên trình độ tiến sĩ; tạo cơ chế, điều kiện cho giảng viên nhà trường được tham gia nghiên cứu các nhánh đề tài khoa học cấp Nhà nước do Học viện chủ trì; phối hợp, hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ; tạo điều kiện cho giảng viên có học vị tiến sĩ được tham gia hướng dẫn luận văn tốt nghiệp thạc sĩ và các hoạt động chuyên môn của Học viện để góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm và bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng lên giảng viên cao cấp và phong học hàm. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức xét thăng hạng lên giảng viên chính cho các giảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn; đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung, hiện đại hóa trang thiết bị phòng học, phòng làm việc; có cơ chế hỗ trợ giảng viên đi học tiến sĩ; giao cho nhà trường phối hợp với các ban, ngành tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh; bổ sung kinh phí ngân sách cho công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường trong những năm tới. Với lộ trình xây dựng trường chính trị đạt chuẩn cụ thể theo từng năm, sự quyết tâm của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường, cùng với sự ủng hộ, tạo điều kiện của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, sự vào cuộc, hỗ trợ, tạo điều kiện của các ngành, các cấp, của học viện và toàn xã hội, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình nhất định xây dựng thành công trường chính trị chuẩn đúng thời hạn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

NGUYỄN ĐỨC LUẬN

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình

## PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM Nhiệm vụ quan trọng là tuyên truyền

Mặc dù mỗi chớp bước vào mùa hè nhưng ở một số địa phương trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ đuối nước ở trẻ em dẫn đến các trường hợp tử vong rất thương tâm. Tại Thái Bình, theo báo cáo của ngành lao động - thương binh và xã hội, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ đuối nước làm tử vong 5 trẻ. Thái Bình là tỉnh ven biển, có nhiều sông, ao, hồ, do vậy nguy cơ xảy ra đuối nước ở trẻ em, học sinh là rất cao. Thực tế trong những năm qua đã có nhiều vụ đuối nước xảy ra khi các em đi tắm biển hoặc tắm ở sông, ao, hồ khi không có sự giám sát, quản lý của người lớn. Do vậy, để bảo đảm an toàn tính mạng cho trẻ em, học sinh, nhất là trong dịp nghỉ hè, vào thời điểm này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang tích cực đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Vừa qua, Liên đội Trường Tiểu học và THCS Thụy Trinh (Thái Thụy) đã tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề phòng, chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em thông qua việc lồng ghép các hình thức như: tuyên truyền, hỏi đáp trắc nghiệm và thực hành những kỹ năng cơ bản về phòng, chống tai nạn đuối nước. Cô giáo Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hoạt động ngoại khóa về tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh được nhà trường tổ chức hàng năm. Tại buổi ngoại khóa năm nay, học sinh trong trường đã được trang bị những kiến thức



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Thụy Trinh (Thái Thụy) hào hứng trả lời các câu hỏi trong hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tai nạn đuối nước do Liên đội trường tổ chức.

như: không tự ý đi tắm biển, ao, hồ, sông... khi không có sự giám sát của người lớn; kỹ năng xử lý tình huống khi bản thân hoặc một người khác không may bị đuối nước; cách sơ cứu kịp thời nạn nhân bị đuối nước... Buổi ngoại khóa đã tạo sự hào hứng, hấp dẫn nhằm giúp các em hiểu kỹ, nhớ lâu những kiến thức về tai nạn đuối nước, mang đến hiệu quả trong giáo dục kỹ năng sống cho các em. Mặt khác, nhắc nhở các em chính là những tuyên truyền viên cho bạn bè, gia đình, người thân và cộng đồng nhằm phòng, tránh

và giảm bớt nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước. Tại Trường Tiểu học và THCS Đông Xuân (Đông Hưng), công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước được nhà trường đặc biệt chú trọng. Cô giáo Vũ Thị Mai, Tổng phụ trách Đội nhà trường cho biết: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đuối nước ở trẻ em, trong đó môi trường sống xung quanh cũng luôn có nguy cơ rình rập gây tai nạn đuối nước cho trẻ em như chậu nước, chum vại, bể nước, giếng nước... không có nắp đậy an

toàn; sông, hồ, ao... không có rào chắn và có biển báo nguy hiểm. Hơn nữa, tình trạng xây dựng các công trình, khai thác cát, đất đá tràn lan, sự vô ý thức của con người... đã để lại các hố sâu gây nguy hiểm như hố toilet, hố lấy đất làm gạch ngói, hố lấy cát, hố lấy nước tưới hoa màu... không có hàng rào cũng là những nơi dễ gây nên tai nạn đuối nước. Mặt khác, trẻ nhỏ thì thích nghịch nước, trẻ lớn tuổi hơn có bản tính hiếu động, tò mò nên dù các em biết bơi lội hay không biết bơi lội nhưng nếu chủ quan thì cũng không thể lường

trước hết được sự nguy hiểm của tai nạn đuối nước. Chính vì vậy, trong các hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tai nạn đuối nước ở trường, chúng tôi thường tập trung giáo dục, nâng cao ý thức cho các em, đồng thời giới thiệu và cho các em thực hành các biện pháp xử lý nếu bản thân hoặc người khác gặp tai nạn đuối nước. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh và các tổ chức, đoàn thể địa phương trong việc giáo dục, nhắc nhở các em chú ý bảo đảm sức khỏe cho bản thân, nhất là mỗi dịp nghỉ hè. Hiện nay, công việc là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em từ 5 - 14 tuổi. Theo thống kê của Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), từ tháng 1 - 5/2022, cả nước có 113 trẻ bị tử vong do đuối nước. Trong 2 tuần đầu tháng 4, đầu tháng 5 có tới 14 trẻ tử vong do đuối nước. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thời điểm này, toàn ngành đang mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, gia đình và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với gia đình, đoàn thể, chính quyền địa phương để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ hè, nghỉ hè, bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào dạy bơi cho học sinh, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nâng cao năng lực phòng, chống đuối nước và dạy bơi, cứu đuối an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường học nhằm bảo vệ an toàn cho học sinh, nhất là dịp nghỉ hè sắp tới.

ĐẶNG ANH

### ► Trao 70 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Tiền Hải

Quý Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Quý Bảo trợ trẻ em Việt Nam vừa tổ chức trao 70 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Đông Minh (Tiền Hải).

Từ nguồn kinh phí vận động, tại buổi trao quà, Quý Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quý Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt; trao 20 xe đạp với tổng trị giá 35 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị khuyết tật vận động, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các em. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với mong muốn giúp các em vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

### ► Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2021 toàn tỉnh có 1.020 trẻ em bị tai nạn thương tích làm tử vong 41 trẻ, trong đó số trẻ tử vong do đuối nước là 30 trẻ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ đuối nước làm tử vong 5 trẻ.

Để hạn chế số trẻ bị đuối nước và tai nạn thương tích, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt là thời gian trước khi học sinh nghỉ hè; phối hợp với các địa phương, trường học cung cấp tài liệu tuyên truyền thông phòng, chống đuối nước cho trẻ. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ, chủ động cho trẻ học bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

NGUYỄN CƯỜNG